

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ A ROÀNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 29/BC-UBND

A Roàng, ngày 24 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội quý I và phương hướng hoạt động quý II năm 2022

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022

I/ Về lĩnh vực kinh tế:

1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi:

a. Trồng trọt:

- Diện tích gieo trồng lúa nước: 161,05 ha; trong đó sử dụng giống HG12 (60 Ha); JO2 (18 ha); LDA1 (50 Ha); HN6 (15 Ha); HG244 (8,05 Ha); Nếp các loại (10Ha). Hiện nay cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh rõ, bà con cũng đang tập trung chăm sóc làm cỏ, tỉa dặm và bón phân cho cây, cây lúa sinh trưởng phát triển bình thường.

Tình hình sâu bệnh: Nhìn chung hiện nay cây lúa phát triển chưa đồng đều nguyên nhân do thời tiết không thuận lợi, rét đậm, rét hại, chưa có biểu hiện bị sâu bệnh. Chỉ có một số diện tích cây bị vàng lá do thiếu dinh dưỡng.

b. Tình hình cây cao su:

Tổng diện tích cao su đã trồng trên toàn xã là: 510,5 ha. Hiện nay cây cao su đang trong giai đoạn rụng lá sinh lý, bà con đang ngừng khai thác cạo mủ, bà con cũng đang chăm sóc tốt cây cao su.

c. Về chăn nuôi – thú y:

Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc: 1.473 con, trong đó:

Tổng đàn Trâu: 524 con; đàn Bò: 635 con; đàn Dê: 297 con; đàn Lợn: 287 con.

- Tổng đàn gia cầm là: 6.981 con; trong đó: gà: 6.221 con; vịt (ngan, ngỗng): 760 con.

Tình hình Thú y: Từ đầu năm đến nay, tình hình thời tiết phức tạp, mưa nắng thất thường làm ảnh hưởng đến chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm của người dân. Mặc dù, UBND xã đã thường xuyên tuyên truyền, thông báo cho các thôn về phòng chống rét, phòng chống dịch bệnh nhưng các thôn và hộ chăn nuôi ít quan tâm như thả thả rong để gia súc trong rừng xa nhà, chuồng trại không đảm bảo, chăn thả không chu đáo và không chịu tiêm phòng.

Trong thời gian qua dịch bệnh ít xảy ra, chưa có trường hợp dịch bệnh xảy ra trên diện rộng.

d. Công tác thủy lợi - nước hợp vệ sinh:

Trên địa bàn xã có 27 công trình kênh mương thủy lợi vừa và nhỏ, trong đó đã kiến cố hóa kênh mương là 10 công trình; trong đó: Có 17 công trình hư hỏng

nặng tại 7/7 thôn do thiên tai, lụt bão gây ra. Hiện nay công trình vẫn còn chưa khắc phục được do thiếu nguồn vốn cấp trên rót về địa phương.

- Toàn xã có 06 công trình nước hợp vệ sinh tự chảy tại các thôn, trong đó: có 01 công trình nước máy do Công ty TNHH NNMTV của tỉnh TT Huế trực tiếp quản lý, vận hành và thu tiền sử dụng nước với mức giá 8.400 đồng/m³ tại thôn A Roàng 1 và một số hộ tại thôn A Min – C9. Hiện nay một số công trình tại các thôn cũng đã xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là tại thôn Ka Rông - AHo và A Min – C9 đã 2 năm nay không có nước sinh hoạt hợp vệ sinh và một số hộ ở các thôn khác như thôn A Ka, A Chi-Hương Sơn đang dùng nước giếng, khe, suối không đảm bảo vệ sinh.

e. Công tác địa chính:

Trong quý I tiếp nhận được 01 hồ sơ như Đơn thư khiếu nại về xác định ranh giới quyền sử dụng đất.

f. Về dự toán ngân sách xã quý I năm 2022:

Tổng thu ngân sách: 1.471.267.000 đồng.

Tổng chi ngân sách: 1.394.617.748 đồng.

2. Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ:

Chủ yếu duy trì nghề Dệt Zèng truyền thống của chị em phụ nữ, đây là một trong những nghề chính của chị em phụ nữ từ bao đời nay, hiện nay chị em đang được phát huy. Đan lát của nam giới cũng dần dần được duy trì thường xuyên.

II. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội:

1. Giáo dục - Đào tạo: Sự nghiệp giáo dục trong thời gian qua được quan tâm đúng mức và có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học được đầu tư xây dựng. Đội ngũ thầy cô giáo ngày càng được chuẩn hoá và tăng cường. Thầy, cô giáo nhiệt tình trong công tác giảng dạy. Năm học 2021– 2022 số lượng học sinh tại các trường: Mẫu giáo: 270 cháu; Tiểu học: 258/139 học sinh Nữ; THCS: 154/73 học sinh nữ; THPT: 55/44 học sinh nữ.

2. Văn hoá thông tin, thể dục thể thao:

Công tác tuyên truyền cổ động được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng và phong phú tạo khí thế chính trị rộng khắp trong địa bàn xã, đặc biệt trong các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022); chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2022); Chào mừng kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2022); Chào mừng kỷ niệm 56 năm giải phóng A Sho và 46 năm ngày thành lập huyện A Lưới...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được duy trì và tiếp tục đẩy mạnh.

Thể thao: Tổ chức giao lưu hái hoa dân chủ, 08/3 tại các thôn và Mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

Ủy ban nhân dân xã lập kế hoạch Tổ chức Đại hội thể dục thể thao xã A Roàng lần thứ V năm 2022, (chào mừng kỷ niệm ngày 26/3/2022).

3. Y tế, Dân số/KHHGD: Đội ngũ cán bộ y tế nhiệt tình khám và chăm sóc cho bệnh nhân, tuy thuốc men và dụng cụ còn thiếu thốn.

4. Lĩnh vực chính sách xã hội:

Tổng dân số: 721 hộ/ 2.996 khẩu, trong đó: Nam: 1.499 người; Toàn xã có hộ kinh: 8 hộ với 36 khẩu; Cơ tu: 55 hộ/250 khẩu, Dân tộc Mường: 03 hộ/10 khẩu; Dân tộc BaNa: 01 hộ/03 khẩu; Dân tộc Tày: 05 khẩu; Tà ôi: 651 hộ/2.667 khẩu, Dân tộc Pa Cô với 25 khẩu; Toàn xã có 1.873 lao động. Tình hình đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện đáng kể, đói nghèo giảm dần, gia đình làm ăn khá giỏi ngày càng được phát triển, các chính sách xã hội được chú ý quan tâm.

Chính sách xã hội đến nay tại xã có 20 thương binh; 34 Bệnh binh; Bệnh binh quân nhân: 02 đối tượng; bệnh binh trên 81% có 02 đối tượng, người phục vụ bệnh binh từ 81% trở lên ở gia đình là 02 đối tượng; 132 đối tượng người có công, 40 đối tượng chất độc, Tuất liệt sĩ: 02 đối tượng; Tuất Bệnh binh 61% trở lên: 11 đối tượng; Trợ cấp xã hội: 8 đối tượng. Việc chi trả tiền cho các đối tượng trên kịp thời và đúng sổ sách. Đặc biệt 100% các hộ dân trên địa bàn xã đều được hưởng BHYT.

III. Về lĩnh vực nội chính:

1. Về lĩnh vực an ninh và quốc phòng :

a. An ninh: Trong quý I tình hình biên giới, an ninh nông thôn và trật tự ATXH cơ bản được giữ vững, chưa phát hiện dấu hiệu hoạt động xâm phạm ANQG;

b. Quốc phòng: Duy trì chế độ giao ban QP-AN, trực báo xã đội nắm tình hình giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, và tham gia đợt tuần tra truy quét làm trong sạch địa bàn.

2. Công tác tổ chức Bộ máy: Bộ máy cán bộ thường xuyên được củng cố từ xã về các thôn. Giữ nghiêm kỷ cương phép nước trong việc tổ chức kỷ luật. Quan tâm đúng mức việc đề nghị xếp ngạch, nâng lương đúng thời hạn cho cán bộ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đã tiến hành xây dựng phương án lịch tiếp dân cho Chủ tịch HĐND và UBND vào ngày thứ năm hàng tuần đúng theo kế hoạch trong năm 2022.

3. Lĩnh vực quản lý hộ tịch, hộ khẩu:

Đã quan tâm chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân xã, thực hiện đúng quy trình của nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng, thuận lợi cho các tổ chức công dân khi có nhu cầu. Cụ thể trong Quý I năm 2022 như sau: Đã giải quyết đăng ký khai sinh: 07 trường hợp; đăng ký khai tử 03 người; Đăng ký kết hôn: 03 đôi nam nữ; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 05 trường hợp; Thay đổi cải chính hộ tịch: 03 trường hợp; Đăng ký nhận cha mẹ con: 0 trường hợp; Tiếp nhận và giải quyết chứng thực bản sao đúng với bản chính: 801 hồ sơ các loại, tổng số tiền thu được là: 1.743.000 đ. (*Bằng chữ: Một triệu bảy trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn*).

Công tác quản lý tử sách pháp luật: Số lượng đầu sách hiện đang quản lý 236 đầu các loại như: Bộ Luật, Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn và đầu sách khác.

Tóm lại: Tình hình KT–XH trong quý I năm 2022, có chuyển biến tích cực. Ba tháng đầu năm các chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND xã đề ra đầu năm đều đạt. Nhưng bên cạnh đó tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao 516 hộ/2181 hộ chiếm 71,77%; Hộ cận nghèo 73 hộ/304 hộ chiếm 10,15%; các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức. AN-QP, CT-TT AT XH được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều thiếu sót chủ quan là văn bản báo cáo còn sơ sài, các thôn thiếu báo cáo, để rút kinh nghiệm trên các thôn và các ban ngành có liên quan cần có biện pháp, cung cấp thông tin nhanh, chính xác để khắc phục được công tác báo cáo định kỳ đúng tiến độ và thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND năm 2022 đề ra thực hiện có hiệu quả.

IV. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG THỜI GIAN TỚI:

- Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận và các tổ chức đoàn thể phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động của mình theo tháng.

- Xây dựng kế hoạch sinh hoạt thành viên UBND và các chuyên môn thuộc Ủy ban quản lý đúng theo quy chế.

- Bàn kỹ biện pháp phát triển KT–XH phải hợp lý theo vùng, tăng cường công tác thâm canh tăng vụ, áp dụng vào sản xuất trong năm, cần chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi, v..v. Đặc biệt chỉ đạo tốt nhân dân làm mô hình vườn rau , nếp than, A Zur, cây đoóc theo BCD của huyện.

- Tổ chức chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp của HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 và công tác bầu cử HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác chuyên môn mà nổi bật là chương trình phát triển KT-XH đảm bảo QP-AN.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn đối mặt với những khó khăn, đa số dân cư sống nghề nông nghiệp; trình độ mặt bằng dân trí thấp; nền kinh tế phát triển chậm; kết cấu hạ tầng thấp, chưa đáp ứng nhu cầu của toàn dân; văn hoá xã hội vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc; chất lượng lao động yếu; tập quán canh tác và tiêu dùng còn lạc hậu; đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là các hộ không hưởng chế độ chính sách, ưu đãi của Nhà nước; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao; thiên tai lũ, bão hàng năm xảy ra, gây thiệt hại lớn cho nhân dân. Năng lực đội ngũ của cán bộ từ xã, đến thôn chưa ngang tầm với nhiệm vụ mới, phương tiện và điều kiện làm việc còn thiếu thốn.

Nhưng chúng ta tin tưởng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tiếp tục đầu tư các chương trình, dự án cho xã, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ nhanh, bộ mặt xã hội sẽ thay đổi, công tác xoá đói, giảm nghèo triển khai có hiệu quả, công tác an ninh chính trị sẽ vững chắc, đời sống của nhân dân được tiếp tục nâng cao.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KT-XH QUÝ II NĂM 2022:

Thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2022, chúng ta có nhiều thuận lợi đan xen với những khó khăn thách thức. Đặc biệt là tình hình thiên tai, lũ bão, dịch bệnh về gia súc gia cầm, tình hình sâu bệnh hại lúa và hoa màu ... đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất và đời sống của bà con. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu

mà Nghị quyết HĐND xã đề ra, quý II năm 2022 cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo gieo trồng hết diện tích (sắn, ngô) chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân đảm bảo kế hoạch và đúng lịch thời vụ. Thường xuyên theo dõi diễn biến các loại bệnh, dịch hại cây trồng, kịp thời có biện pháp xử lý không để xảy ra dịch trên diện rộng. Thực hiện tốt các biện pháp chống hạn, tiết kiệm nước để đảm bảo đủ nước cho người dân sản xuất.

2. Tiếp tục chỉ đạo người dân chăm sóc diện tích cây cao su của toàn xã là 510,5 ha.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý ngăn chặn có hiệu quả việc phát rừng già làm nương rẫy trái phép theo kế hoạch UBND xã ban hành.

4. Chỉ đạo các thôn kiểm tra lại các công trình thủy lợi hiện có để kịp thời khắc phục và tu sửa các công trình hư hỏng, nhằm đảm bảo nước tưới cho lúa vụ Đông xuân năm 2022.

5. Chỉ đạo duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm. Triển khai tốt công tác tiêm phòng vắc xin, phòng chống dịch bệnh trong Quý II năm 2022.

6. Tiếp tục phát triển trồng rừng kinh tế, đưa diện tích trồng lên tới 500 ha.

7. Lập đề án bảo vệ môi trường sinh thái rừng nguyên sinh phục vụ du lịch.

8. Tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách trong địa bàn. Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm túc các hiện tượng trốn đóng phí, lệ phí. Thực hiện nghiêm Luật ngân sách; thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, đúng kế hoạch, khắc phục tình trạng xây dựng kế hoạch chi không sát thực tế, chỉ bổ sung ngoài dự toán những nhiệm vụ hết sức cấp thiết.

9. Đảng bộ cùng với chính quyền, đoàn thể của các ngành tăng cường chỉ đạo thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

10. Thực hiện tốt công tác chi trả kịp thời cho đối tượng có chế độ chính sách, chế độ trợ cấp ưu đãi cho người có công cách mạng đúng, đủ theo chế độ.

11. Tăng cường các điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ khám và chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện các chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống có hiệu quả các dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Kết hợp chặt chẽ quân và dân y nhằm phục vụ tốt việc khám và chữa bệnh cho nhân dân; Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và tiếp tục thúc đẩy chương trình sức khoẻ sinh sản bằng cách xây dựng cụm dân cư không sinh con thứ 3 trở lên.

12. Xây dựng và phát triển nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, làng văn hoá, cơ quan văn hoá. Tăng cường quản lý Nhà nước về văn hoá thông tin, đặc biệt đối với dịch vụ văn hoá.

13. Tích cực thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới; tăng cường các biện pháp về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và quản lý tốt nhân hộ khẩu, tạm trú tạm vắng, nhất là các công ty đến địa bàn thi công các công trình, bảo đảm ổn định trật tự xã hội công cộng. Hoàn thành công tác huấn luyện quân sự năm 2022 trong Quý II đảm bảo số lượng, chất lượng tham gia.

14. Tiếp tục xây dựng NTM theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư, khơi dậy tinh thần yêu quê hương, đất nước, huy động sự đóng góp nhân lực, vật lực, đất đai của nhân dân cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, đầu tư của các doanh nghiệp để hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới.

15. Ủy ban nhân dân xã tham gia lịch tiếp xúc cử tri và tham gia kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2022.

16. Chất lượng dạy và học ở các cấp học tiếp tục được quan tâm. Cơ sở vật chất có từng bước được đáp ứng. Huy động học sinh đúng độ tuổi đến trường hàng năm đạt từ 90 - 95%. Tỷ lệ học sinh học khá, giỏi ngày càng tăng. Phát huy vận động chương trình phổ cập Tiểu học và Trung học cơ sở đúng độ tuổi đạt 100%. Giảm mạnh học sinh bỏ học giữa chừng. Tiếp tục đẩy mạnh các em đang theo học các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trong và ngoài tỉnh.

Nhiệm vụ KT-XH trong quý II năm 2022 hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, vươn lên, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, bên cạnh sự hỗ trợ và quan tâm giúp đỡ của Huyện, Tỉnh.

Trên đây, là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã A Roàng.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Phòng KT&HT huyện;
- Đảng uỷ, HĐND xã;
- CT, các phó Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VP-VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH